

# ข่าว ภูเก็ต



LIVE 89.5

Phuket NEWS TV

f khaophuket  
▶ khaophuket  
W khaophuket.com

ปีที่ 4, ฉบับที่ 15

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ราคา 20 บาท



## ขอให้เห็น ภูเก็ตอยู่ใน สายตา เอกชนวอนรัฐบาลให้ มองเห็นปัญหาที่แท้จริง ของภูเก็ตอย่างชัดเจน

ภาพ: ปชส.ภูเก็ต

### ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประชุมหารือด้านเศรษฐกิจ เพื่อเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว โดยในขณะนี้ทางจังหวัดได้ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่เร่งฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมและสร้าง

บรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคัก โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีการลดราคาห้องพัก โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า และโปรโมชั่นต่าง ๆ อีกมากมาย ในขณะที่สถานบันเทิงและสถานบริการส่วนใหญ่ยังคงซบเซา โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น สถานประกอบการบริเวณถนนบางลาที่แม้ว่าบางร้านจะมีการเปิดให้บริการแล้ว แต่ยังไม่มียุคค่าเข้ามาใช้บริการทำให้บริเวณถนนบางลาที่เคยคึกคัก เพราะเป็นสถานบันเทิงของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกซบเซาลงไปถนัดตา เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดได้

นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ได้กล่าวในที่ประชุมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ภูเก็ตกำลังแบกรับและบอบช้ำอย่างหนัก พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลผ่านทางรองนายกรัฐมนตรีให้ช่วย “มองเห็นภูเก็ตอยู่ในสายตา” บ้าง

“ท่านคงทราบปัญหาของจังหวัดภูเก็ตในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาพอสมควรแล้ว กระผมอยากให้ทางรัฐบาลพิจารณาภูเก็ตออกจากจังหวัดอื่น ๆ ภูเก็ตถูกมองแบบมาตรฐานเดียว “one size fits all” มาตลอด ภูเก็ตตอนนี้เจ็บปวดมากกว่าทุกจังหวัด เพราะเราต้องการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตอนนี้เราพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นครวรินทร์หรือนักท่องเที่ยวก็ได้ เรามีมาตรการชัดเจนที่จะจัดการในเรื่องนี้ได้ เริ่มตั้งแต่สนามบินภูเก็ต” นายสรายุทธ กล่าว

“ผมอยากให้ท่านรองนายกรัฐมนตรี

ลองไปเดินป่าตอง ท่านจะรู้ว่าป่าตองกะหรน เป็นแบบนี้ได้อย่างไร มันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน และเศรษฐกิจของประเทศจะตกต่ำลง เนื่องจากภูเก็ตไม่มีภาษีจ่ายเข้าไป คนฆ่าตัวตาย ความเลวร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูเก็ตจะแย่งอีกมาก”

“ผมมั่นใจว่าท่านมีศักยภาพในการเสนอกรม.ให้หันดประชุมกรม.สั่งจรรยาที่ภูเก็ตสักครั้ง เพื่อมาดูสภาพปัญหาในภูเก็ต ให้กรม.เข้าใจว่าวันนี้ภูเก็ตกำลังเจอกับอะไร และจะได้จัดการปัญหาเบื้องต้นของการท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน” นายสรายุทธ กล่าว

“วันนี้คนตกงานไม่มีเงินชดเชย คนขับรถตู้ไม่มีเงินจ่ายค่างวด ผมต้องการให้กรม.เห็นใจภูเก็ต เห็นภูเก็ตอยู่ในสายตาบ้าง เรียกเก็บภาษีภูเก็ตอย่างเต็มที่ แต่วันที่ภูเก็ตต้ออยาก วันที่ภูเก็ตนอนไอซียูไม่เคยมาเหลียวแลเลย พวกเราพยายามช่วย..

หลักสูตร IB  
ต่อเนื่องหนึ่งเดียวในภูเก็ต  
UWC THAILAND  
INTERNATIONAL SCHOOL  
สำหรับนักเรียน อายุ 2-18 ปี  
เข็บบนและสมัครได้ที่ 076-336-076  
UWCTHAILAND.AC.TH

ข่าว หน้า 3  
ผู้ว่าภูเก็ตพลัดดัน  
ติดตาม การแก้  
ปัญหาน้ำขาดแคลน



ไลฟ์ หน้า 7  
หน้ามรสุมคลื่นซัด  
เศษแก้วเกลื่อน  
ชายหาดบางเทา



กีฬา หน้า 12  
แฟนหงส์จัดรถ  
แห่ยิ่งใหญ่ ฉลอง  
แชมป์พรีเมียร์ลีก



อ่านต่อหน้า 3



# กองปราบรวบหนุ่ม 22 หลบหนีคดีฆ่า พยายามฆ่าปี 60 กลางกบดานพังงา



ภาพ: อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

## พบอีกไข่เต่ามะเฟืองที่หาดท้ายเหมือง รังที่ 3 นอกฤดูวางไข่

เอกภพ กอแก้ว  
thai@classactmedia.co.th

■ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้พบร่องรอยซึ่งคาดว่า เป็นการขุดวางไข่ของเต่าทะเลที่บริเวณชายหาดในเขตอุทยานฯ ห่างจากเขาน้ำยักซ์มาทางทิศใต้ประมาณ 2.0 กิโลเมตร พิกัด 0413914E 0941474N จึงได้ดำเนินการตรวจสอบและทำการขุดทรายหาไข่เต่าตรงจุดดังกล่าว ด้าน นายหฤษฎ์ชัย ฤทธิช่วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง กล่าวว่า หลังจากการตรวจสอบขุดหาไข่เต่า เจ้าหน้าที่ได้พบไข่เต่า

ทะเลอยู่ลึกจากพื้นทรายประมาณ 90 ซม. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไข่เต่าได้ 5 ซม. จึงสันนิษฐานว่าจะเป็นไข่ของเต่ามะเฟือง พิจารณาจากรอยรอยแล้วไม่สามารถระบุเวลาที่แม่เต่าขุดวางไข่ได้ เพราะร่องรอยลบลือน เนื่องจากเป็นช่วงฝนตกหนัก ทางเจ้าหน้าที่จึงทำการถมทรายกลบตงเดิม เพื่อให้ไข่เต่าเพาะฟักตามธรรมชาติ และจะมีการจัดทำคอกเพื่อป้องกันภัยคุกคามและปักไม้เพื่อเป็นแนวกันคลื่นลมไม่ให้เต่าตบไข่ “ทั้งนี้ร่องรอยไข่เต่าทะเลดังกล่าวเป็นร่องรอยการขุดวางไข่รอยที่ 4 (พบไข่เต่า 3 รัง) ที่พบการขุดวางไข่นอกฤดูกาลในเขตอุทยานฯ” นายหฤษฎ์ชัย กล่าว

เอกภพ กอแก้ว  
thai@classactmedia.co.th

■ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม เปิดเผยผลการจับกุมตัว นายอดิสร หรือ ย่า ชาญสินธุ์ อายุ 22 ปี ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น ขณะหลบหนีกบดานที่บ้านในจังหวัดพังงา หลังก่อเหตุในพื้นที่อำเภอกลางเมื่อปี 2560 และหลบหนีไปซ่อนตัว

จากกรณีเมื่อ 23.30 น. 22 ธันวาคม 2560 ตำรวจกลางได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดประกะบัง 2 วิ่งหนีหนีมาสวนภายในซอยบรรเทาสาธารณภัย บ้านป่าครองชีพ ทราบชื่อคือ นายระเหมัด ทุมวงษ์ อายุ 17 ปี ถูกยิงบริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่รู้สึกตัว ขณะนั้น.ส.ปณิลดา คงกะพันธ์ อายุ 17 ปี ซึ่งเป็นแฟนสาวถูกยิงได้คางด้านซ้ายกระดูกสันหลังในบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจส.กลาง และเจ้าชูดสืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต ร่วมกันสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว เนื่องจากเป็นคดีที่ออกอาชญากรรมช่วยเหลือ

หลังการสอบปากคำผู้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผู้รับบาดเจ็บมีความขัดแย้งกับนายอดิสร จึงติดตามไปที่บ้านของนายอดิสรแต่ไม่พบ ต่อมาในวันที่ 24 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้ไปติดตามตัว นายสุริยา อินชาทร อายุ 18 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายอดิสร ประวัติน่ามีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรง เคยก่อคดีพยายามฆ่าผู้อื่นในพื้นที่อ.กลาง และมีการออกหมายจับไว้ 2 คดี จากการตรวจค้นในบ้ำพบตัวนายสุริยา



แฟ้มภาพ เหตุยิงวัยรุ่น 17 เป็นเหตุให้แฟนสาวถูกลูกหลงเสียชีวิต ภาพ: เอกภพ กอแก้ว

และอาวุธปืนยาวลูกกระบอกขนาด.22 พร้อมกระสุน 5 นัด คาดว่าเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ

นายสุริยาให้การสารภาพว่า นายอดิสรได้ขอให้ตนเองเป็นคนยิงนายระเหมัดให้ ซึ่งตนเองรู้จักกับนายระเหมัดแต่ไม่สนิทสนมจึงรับปากนายอดิสร ก่อนเกิดเหตุนายอดิสรได้มารับตนเองที่บ้าน จากนั้นได้นำอาวุธปืนยาวของบิดาใส่ซองก็ตำรับส่งให้ นายอดิสร โดยนายอดิสร จักรยานยนต์ของนายอดิสรไป โดยนายอดิสรขับไปที่บ้านเขาของน.ส.ปณิลดา ระหว่างนั้นเห็นนายระเหมัดกำลังขี่รถเข้าไปยังบ้านเขาของน.ส.ปณิลดา พวกตนจึงขับรถจักรยานยนต์ไปจอดแอบไว้ ก่อนช่มอยู่ในสวนยางตรงฝั่งข้ามซอย จากนั้นประมาณ 15 นาที นายระเหมัดและแฟนสาวได้ขี่รถออกมาจากซอย จึงใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่ 2 นัด ก่อนหนีกลับไปบ้านและนำปืนของบิดาไปเก็บไว้ที่เดิม

ล่าสุด (20 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองกำกับการสนับสนุนกองบังคับการปราบปราม กองสืบสวนตำรวจภาค 8 ตำรวจสภ.กลาง และชุดสืบสวน สภ.เมืองพังงา ร่วมกันนำหมายศาลจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 24 ธ.ค. 60 เข้าจับกุมนายอดิสรที่เข้าร่วมกันก่อคดี

จากการสอบปากคำเบื้องต้นนายอดิสรให้การภาคเสธว่า ตนเองไม่ทราบว่าเป็นเพื่อนนายอดิสรไปด้วย แต่ยอมรับว่าไปดักกรอนายระเหมัด จริงเพียงคิดว่าจะรอพูดคุยให้เข้าใจกัน แต่เมื่อนายระเหมัดขับจักรยานยนต์ผ่าน นายสุริยาได้คว้าอาวุธปืนยาวขึ้นมายิงใส่ นายระเหมัดและน.ส.ปณิลดาจนรถล้ม ตนเองจึงขับจักรยานยนต์หลบหนีโดยอาศัยบ้านพ่อของตนเอง ก่อนที่จะหลบหนีไปซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดพังงา และถูกจับกุมตัวในที่สุด

## แฟลชม็อบเยาวชนชนกลุ่ม “ภูเก็ตปลดแอก” เคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐบาล “ยุบสภา”

เอกภพ กอแก้ว  
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันที่ 26 ก.ค.63 ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. กลุ่มภูเก็ตปลดแอกและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต รวมตัวกันกว่า 350 คน ที่บริเวณวงเวียนหอยสะพานหิน พร้อมถือป้ายข้อความต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายให้รัฐบาลยุบสภา สำหรับกิจกรรมในวันนี้ กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถือป้ายต่าง ๆ อาทิ ตีนเถิดชาวภูเก็ต, อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน, ไม่ได้ถูกจ้างมาเพราะค่าตัวแพง, ประชาธิปไตยออกความเห็นไม่ได้หรือคะ?, ยุบสภา ออกไปและถือภาพโปสเตอร์วันเฉลิมพร้อมครอบครัว “ถูกบังคับสูญหาย” ฯลฯ นายชูเวช เดชดิษฐ์รักษ์ ผู้ดำเนินการจัดเวทีได้กล่าวปราศรัยว่า การรวมตัวกันครั้งนี้ในฐานะประชาชนที่ใช้สิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดเวทีให้คนภูเก็ตได้ปราศรัยโดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ต้องประกาศยุบสภา 2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หรือ แก้ไข



ภาพ: เอกภพ กอแก้ว

รัฐธรรมนูญ 3.ยุติคุกคามประชาชน การจัดเวทีวันนี้สนับสนุนให้เยาวชนได้ฝึกการปราศรัย ประชาธิปไตยต้องเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้สะท้อนความเห็นเป็นความคิดเห็นของเด็กผู้ใหญ่ เป็นกระบอกเสียงสนับสนุนให้เด็กรับรู้ว่าพูดได้ตามหลักข้อเรียกร้องถือเป็นห้องเรียนประชาธิปไตย เรียกกร้องแสดงพลังตามสิทธิประชาธิปไตย ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

มีการสลับกันปราศรัย ในเรื่องการเมืองและปัญหาปากท้องของประชาชน พร้อมตะโกนให้ร้อง “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร ปกครอง หน่วยงานความมั่นคง ได้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดกิจกรรม ก่อนที่กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะแยกย้ายกลับบ้านกันในเวลาประมาณ 18.30 น.

## หนุ่มสุราษฎร์ฯ โหมรถตุ๋นยาบาลอาสา มูลนิธิฯ จากภูเก็ตจนมุมที่ตะกั่วป่า

เอกภพ กอแก้ว  
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมฆาตะกั่วป่า จ.พังงา ได้กันช่วยกันจับกุมตัว นายอนรรักษ์ บุญชา อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 362/3 ม.1 ต.อีป็น ต.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี หลังก่อเหตุโยมยรถยนต์ตุ๋นยาบาลของอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพกุศลธรรมภูเก็ต

โดยรถคันที่ถูกขโมยดังกล่าวเป็นรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ทะเบียน ถธ 4824 กทม. ซึ่งเป็นของ นายพัฒนกร พงษ์ภา อาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จุดทุ่งทอง (ทุ่งทอง 01)

นายพัฒนกร เจ้าของรถพยาบาลคันดังกล่าวเล่าว่าเมื่อเวลาประมาณ 04.10 น.ของวันเกิดเหตุขณะที่กำลังเข้าเวรและอยู่ประจำศูนย์กุศลธรรมจุดทุ่งทอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต และได้ยินเสียงสตาร์ทรถพยาบาลจึงได้รับออกไปดู พบว่ารถพยาบาลของตนได้หายไป จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กะทู้ และเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายให้ช่วยกันสกัดรถคันดังกล่าวพร้อมประสานไปยังศูนย์มูลนิธิกุศลธรรม จุดเมืองใหม่และจุดท่า



ภาพ: มูลนิธิสว่างเมฆาธรรมสภา

ฉัตรไชย ให้ช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย และพบว่า รถพยาบาลคันดังกล่าวได้วิ่งผ่านด่านตรวจไป และวิ่งเข้าสู่จังหวัดพังงาแล้ว

ต่อมาในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมฆาตะกั่วป่า ว่ารถตุ๋นยาบาลคันดังกล่าวถูกจอดทิ้งไว้อยู่ที่บริเวณ อ.ตะกั่วป่า และสามารถจับคนร้ายที่ขโมยรถมาได้ พร้อมควบคุมตัวคนร้ายและนำรถพยาบาลมายังสภ.ตะกั่วป่าแล้ว จากนั้นจึงได้เดินทางมายังสภ.กะทู้ และเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายให้ช่วยกันสกัดรถคันดังกล่าว

ทางด่านผู้ก่อเหตุให้การว่าหลังจากขโมยรถตุ๋นคันดังกล่าวเมื่อช่วงเช้ามืดก็ได้ขับรถออกจาก

จังหวัดภูเก็ต แต่รถเกิดน้ำมันหมดและตนได้เติมน้ำมันเพิ่มอีก 4 ลิตร จากนั้นได้พยายามสตาร์ทรถจนแบตเตอรี่หมด จึงได้จอดรออยู่ที่บริเวณหน้าตลาดบขส.ตะกั่วป่าดังกล่าว

ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจสภ.ตะกั่วป่ามาพบ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมฆาตะกั่วป่า เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือ เนื่องจากเห็นว่าเป็นรถของจนท.กู้ภัย แต่คนร้ายเกิดไหวตัวเมื่อทราบว่าจะมีหน่วยกู้ภัยในพื้นที่มาช่วยเหลือ และด้วยความตกใจจึงได้วิ่งหลบหนีก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตะกั่วป่า และหน่วยกู้ภัยได้ช่วยกันจับกุมตัวเอาไว้ได้



# ผู้ว่าภูเก็ตผลักดันการแก้ปัญหาหน้าขาดแคลน ร่วมประชุมติดตามกับรัฐบาล สานต่อโครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต

เอกภพ ทองทับ  
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อผลักดันการแก้ปัญหาหน้าและปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับรัฐบาล เนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 17 ก.ค. เพื่อเข้าร่วมประชุมติดตามกับคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง

“เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.ค. ได้เข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยมีเรื่องที่เราวาระในวันนั้นคือแผนการแก้ปัญหาเรื่องน้ำกับเรื่องอุทกภัยของจังหวัดภูเก็ต” นายณรงค์ เปิดเผยในโอกาสพบปะสื่อมวลชน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

โดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในโครงการระยะสั้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จาก 7.2 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) เป็น 8.7 ล้าน ซึ่งน้ำที่เอามาเติมจะ



ปริมาณน้ำในเขื่อนบางวาดสปีดาร์นี้ ภาพ: ข่าวภูเก็ต



ทำการเก็บกักมาจากประตูน้ำโคกโดนด โดยหากโครงการระบบสูบน้ำบ้านโคกโดนด-อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ แล้วเสร็จจะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้พ่อเมืองภูเก็ตกล่าวอีกว่า ในปัจจุบันความต้องการใช้น้ำของจังหวัดภูเก็ตสูงถึง 80 ล้านลบ.ม.ต่อปี แต่สามารถให้บริการน้ำเพียง 48 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ที่ผ่านมามีการใช้น้ำจากชุมชนเมืองต่าง ๆ ซึ่งในอีก 12 ปีข้างหน้าคือปี 2575 คาดว่าจังหวัดภูเก็ตจะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มเป็น 112 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งจะอยู่

ในโครงการระยะกลางกับระยะยาวต่อไป  
ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน จังหวัดภูเก็ตได้มีแผนรองรับในโครงการระยะกลางกับระยะยาวแล้ว เช่น โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาค่า และโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้มีปริมาณน้ำใช้ผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น 49 ล้าน ลบ.ม. และโครงการในระยะยาวคือ การ

พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำอ่าวภูเก็ต ที่จะสามารถกักเก็บน้ำจืดได้ถึง 10 ล้าน ลบ.ม. ในอนาคต  
ตามแผนและแนวทางการแก้ไข้ปัญหาเพื่อให้เกิดความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งขยายเขตให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทั้งเกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย  
● แผนระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 8.70 ล้าน ลบ.ม. โครงการระบบสูบน้ำบ้านโคกโดนด-อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการบำบัดน้ำเสียผลิตเป็นน้ำประปา ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ปริมาณน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพิ่มขึ้นวันละ 1,600 ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.584 ล้านลูกบาศก์เมตร  
● แผนงานระยะกลาง มีจำนวน 2 โครงการคือ  
1. โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล  
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้มีปริมาณน้ำใช้ผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น 49 ล้านลูกบาศก์เมตร  
● แผนงานระยะยาวมีจำนวน 1 โครงการคือ โครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำอ่าวภูเก็ต ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้สามารถกักเก็บน้ำจืดได้ปริมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ทั้งนี้หากโครงการเหล่านี้ได้รับการขับเคลื่อนและอนุมัติงบประมาณจะทำให้จังหวัดภูเก็ตสามารถแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน

## “ท่านอย่าโทษผม ผมกำลังแก้ปัญหา”

ข่าวภูเก็ต  
thai@classactmedia.co.th

ต่อจากหน้า 1

...เหลือตัวเองมาเยอะแล้ว โรงพยาบาลสนามที่เปิดในภูเก็ต 100% มาจากเงินของเอกชนทั้งสิ้น ไม่มีจากส่วนกลางมาเลย”

“ท่านถามว่าต้องการให้ช่วยอะไร “ช่วยเห็นภูเก็ตอยู่ในสายตาหน่อยเถอะครับ” ช่วยเห็นภูเก็ตว่าเป็นจังหวัดที่สำคัญต่อการท่องเที่ยว ช่วยเปิดสนามบิน เปิดน่านฟ้า เพราะเรามีความพร้อมในด้านการสาธารณสุข มาตรการป้องกันควบคุมโรคต่าง ๆ ขอให้ตัดสินใจภูเก็ตด้วยการลงมาศึกษาภูเก็ตให้ชัดเจน” นายสุรยุทธ กล่าว

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้มีการเสนอให้จังหวัดภูเก็ตตั้งเงินจากอบจ.ภูเก็ต ออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด เนื่องจากยังมีเงินคงเหลือจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนก็มาจากการจัดเก็บ 1% จากโรงแรมทั่วทั้งเกาะ

ทางด้านตัวแทนท้องถิ่นก็ได้กล่าวไว้ซึ่งแจ้งว่า ที่ผ่านมามีเงินได้ซึ่งงบประมาณ 270.9 ล้านบาท ในการต่อสู้กับโควิด-19 ส่วน อบจ.จ่ายในภาพรวมไป 30 ล้านบาท ปัจจุบันเงินสะสมของอบจ.เหลืออยู่ประมาณ 1 พันล้าน ซึ่งเงินส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในภารกิจอื่น ๆ ในภาพรวมของจังหวัดต่อไป

ผู้ประกอบการอีกราย ได้กล่าว



ภาพ: ข่าวภูเก็ต

เสริมว่า ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการโรงแรมภูเก็ตใช้เงินส่วนตัวในการต่อสู้กับโควิด-19 ตั้งแต่ที่มีการระบาดของโรค “พวกเราทุกโรงแรมยังต้องหาเงินกันเองเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ตกันเองหรือเราจะขอความช่วยเหลืออะไรจากภาครัฐได้บ้าง”

หลังจากได้รับฟังข้อเรียกร้องและคำถามจากผู้ประกอบการรายนี้ นายจรินทร์ก็ได้ชี้แจงว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

“ท่านอย่าโทษผมสิครับ ผมกำลังแก้ปัญหาให้ท่านอยู่ ไม่ใช่ผมมาทำท่านลำบากแล้ว ที่ผมมาก็เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาให้ท่าน ผมกำลังจะไล่ถามทีละหน่วยว่าใครมีมติเห็นใจใครจะช่วยเหลือท่านได้” นายจรินทร์ กล่าว

ด้านนายธนาศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กลุ่มแรงงานในพื้นที่จังหวัด

ภูเก็ตว่างงานและตกงานเป็นจำนวนมาก อยากจะขอให้รัฐบาลดำเนินการขยายเวลาการรับเงินชดเชยจากการว่างงานซึ่งเดิมประกันสังคมให้ 62% เป็นจำนวน 90 วัน ขอให้รัฐบาลขยายเวลาให้เงินชดเชยเพิ่มจาก 90 วันเป็น 180 วันเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแรงงานระดับรากหญ้าที่ตกงาน ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจขอ ให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยขยายเวลาการชำระหนี้เพิ่มอีก 3 ปีและลดดอกเบี้ยเงินกู้เดิมจาก 7% ให้เหลือ 2% เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำรงธุรกิจต่อไปได้ และขอให้รัฐบาลประสาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ผ่อนปรนเงื่อนไขการขอกู้เงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้

ทั้งนี้ ก่อนปิดการประชุม นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า จากการหารือส่วนราชการ และ ททท. พร้อมสนับสนุน งบประมาณจำนวน 6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ง 3 กิจกรรมของจังหวัดภูเก็ต ในระหว่าง ส.ค. - ต.ค. ภายใต้แคมเปญ “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” ซึ่งประกอบด้วย “Phuket Seafood & Gastronomy Festival” เป็นเวลา 5 สัปดาห์, การแข่งขันกีฬาโต้คลื่น และประเพณีถือศีลกินผักในเดือนตุลาคม



ROYAL PHUKET MARINA

คุณไม่มีพื้นที่เหลือแล้ว?

# STORAGE

ให้เช่า / 5 - 100 ตร.ม.

ที่จอดรถใต้ดินติดกับห้องเก็บสินค้า  
เพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงหน้าประตู  
ทำเลที่สะดวกสบายที่สุดในภูเก็ต



รักษาความปลอดภัย  
24 ชั่วโมง



ปลอดภัยและสะอาด



ทำเลสะดวก  
ใจกลางเมือง



เข้าถึงง่ายด้วย  
ที่จอดรถใต้ดิน





ติดต่อวันนี้ +66 8 1375 6280 | www.royalphuketmarina.com



# บทบรรณาธิการ

thai@classactmedia.co.th



ติดต่อเรา  
thai@classactmedia.co.th / 076 612 550

กฤษิยะ เบียเวน  
บรรณาธิการ



จุฑารัตน์ (อุม) เปรินอร์  
บรรณาธิการไทย  
088 766 1615  
thai@classactmedia.co.th



รัญลักษณ์ (มะม่วง) สากุด  
นักข่าว  
091 165 0260  
reporter2@classactmedia.co.th



เกียรติกุล (จอม) ชุมณี  
นักแปล  
082 729 0270  
translate@classactmedia.co.th



เจสัน บีเวน  
ผู้จัดการทั่วไป  
086 479 7471  
gm@classactmedia.co.th



ศิริพร (นก) แสงมาศ  
ผู้ช่วยฝ่ายขาย  
086 479 7470  
sales@classactmedia.co.th



กนกวรรณ (เหมียว) รุ่งแสง  
ตัวแทนฝ่ายขาย  
088 754 1371  
sales1@classactmedia.co.th

นิรวิทธิ์ (มอส) วรวิชชา  
รณพงศ์ (อิค) ชาวอำไพพันธ์  
กราฟฟิคดีไซน์เนอร์

Facebook: Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต  
Twitter: @khaophuket

ติดต่อโฆษณา

076 612 550 ext. 605  
Fax: 076 612 553  
info@classactmedia.co.th  
thephuketnews.com  
99/7 Moo 1 (Billion Plaza),  
T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120

## “ขยะทะเล” ความน่าสะพรึง จากน้ำมือของมนุษย์

■ จากภาพขยะทะเลที่ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่ง ปรากฏให้เห็นอยู่อย่างกลาดเกลื่อนบนชายหาดบางเกาะในยามเช้า เชื่อว่ามันได้สร้างความรู้สึกเศร้าใจต่อผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก ขยะนานาชนิดที่มนุษย์ไม่ต้องการเรียงรายกันอยู่บนผืนทราย ที่ควรจะสวยงามสะอาดตามธรรมชาติ

แต่ด้วยน้ำมือของมนุษย์เรานี่เองที่ทำให้เกิดภาพเหล่านี้ขึ้นมา ในช่วงฤดูมรสุมที่ธรรมชาติพยายามจะสร้างความสมดุลให้กับตัวมันเอง ขยะจำนวนมากถูกคลื่นซัดพัดพาขึ้นมาในยามเช้า และถูกพัดกลับลงไปในทะเลอีกครั้ง ก่อนจะถูกคลื่นซัดพัดกลับขึ้นมากองบนฝั่งอีกครั้ง เป็นวัฏจักรหมุนเวียนไปเช่นนี้อย่างไม่รู้จบสิ้น และมีแนวโน้มว่าขยะจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปีเสียด้วย

ในช่วงเวลาที่ชายหาดสวยงามสะอาดตา

บรรยากาศน่าลงไปด้วยน้ำเลน เราไม่รู้เลยว่าภายใต้ท้องทะเลแห่งนั้น มีขยะนานาประเภท ล่องลอยอยู่มากเพียงใด และขยะเหล่านั้นมันได้สร้างความเสียหายกับระบบนิเวศวิทยาใต้ท้องทะเลไปมากสักเพียงใดแล้ว

จากสถานการณ์ขยะทะเลที่น่าเป็นห่วงยิ่งนักในปัจจุบัน หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครมากมายจากทั่วโลก พยายามทั้งในส่วนของการรณรงค์และการลงมือทำความสะอาดขยะเหล่านี้ ทั้งบนบกและใต้ท้องทะเล แต่ขยะเหล่านั้นมันจะไม่มีทางลดลงไปได้เลย หากมนุษย์เรายังมองไม่เห็นความสำคัญของการจัดเก็บขยะให้เป็นที่เป็นทาง ขยะจากครัวเรือน และแหล่งต่าง ๆ จาก 1 เป็น 2 เป็นสิบ เป็นร้อย เป็นล้าน ๆ ขึ้น ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งไม่รู้ว่าจะท้องทะเลได้แบกรับภาระขยะพวกนี้มานานแค่ไหนแล้ว ก่อนที่จะพัดกลับขึ้นมาให้เราเห็นเป็น

ภาพชัดเจนเช่นที่เราได้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ สำหรับมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์บกใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนพื้นดิน คงไม่มีโอกาสได้สัมผัสถึงความเลวร้ายของขยะเหล่านี้ เหมือนกับสัตว์ทะเลที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับขยะที่ล่องลอยปะปนอยู่ในระบบนิเวศทางทะเล ที่โชคร้ายกว่านั้นก็คือสัตว์ทะเลไม่สามารถแยกขยะออกจากอาหารของพวกมันได้ และสัตว์ทะเลโชคร้ายหลายตัวก็ได้กินขยะเหล่านั้นเข้าไป จนเป็นเหตุให้ต้องตายไปตามที่เราได้เห็นในข่าวอยู่เสมอ

ภาพขยะเกลื่อนหาดเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ปรากฏต่อสายตาของมนุษย์อย่างพวกเรา ขอให้ภาพที่ถูกโพสต์ถูกแชร์ผ่านทางโลกโซเชียลเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนสติและความตระหนักรู้และช่วยกันรักษาระบบนิเวศใต้น้ำไม่ให้ย่ำแย่ลงไปมากกว่านี้ จนเกิดเป็นภาพอันน่าสลดใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

### 10 ช่วยลดนิยมประจำสัปดาห์ บนเว็บไซต์ www.khaophuket.com

- 1 รวบหมู่อายุ 22 คนคิตีฆ่าและพยายามฆ่าปี 60 อ.กลาง กบดาน พังจากกองปราบบุกรวบตัว
- 2 อดีต สจ.ชบกระบะอัดท้ายสิบล้อจอดบนถนนบายพาส รทพังยับ
- 3 ชุดเฉพาะกิจตชด.425 รวบหมู่ 21 พร้อมยาไอซ์อาวูรปิ่นพื้นที่เมืองภูเก็ต
- 4 หมู่สุราษฎร์โมยรถตู้พยาบาลอาสามูลนิธิจากภูเก็ตจนมุมที่ตะกั่วป่า
- 5 แพลมมือบเขาวชชกลุ่ม 'ภูเก็ตปลดแอก' เคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐบาลยุบสภา
- 6 อัยการจังหวัดภูเก็ตสั่งฟ้องผู้ต้องหาวางระเบิดป่าตอง
- 7 จุรินทร์ร่วมประชุมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภูเก็ต พร้อมหนุนจัด 3 งานใหญ่ จบ 6 ล้าน
- 8 'โมโหเพื่อนตาย' หมู่สารภาพชกหน้าหมอหญิงล้มกั๊กยื่น
- 9 ชุดเฉพาะกิจตชด.425 รวบหมู่ 21 พร้อมยาไอซ์อาวูรปิ่นพื้นที่เมืองภูเก็ต
- 10 ศรชล.ภาค 3 จับกุมเรือประมงผิดประเภทลักลอบขนน้ำมันเถื่อนพันกว่าลิตร

## ภูเก็ตผ่านเลนส์



บรรยากาศหาดบางเกาะยามเย็นก่อนดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้า / ภาพ: ข่าวภูเก็ต

หากท่านมีภาพทิวทัศน์แสนสวยสะดุดตาสะกดใจหรือภาพแปลกของภูเก็ต (ความละเอียดภาพสูง) ส่งอีเมลมาได้ที่: thai@classactmedia.co.th



# เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต ครองใจต่อเนื่อง

## คว้ารางวัล 1 ใน 10 อันดับโรงแรมรีสอร์ทที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

### ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ จากผลสำรวจของผู้่านิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก Travel + Leisure ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา สามารถคว้ารางวัล 1 ใน 10 อันดับโรงแรมรีสอร์ทที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง

โดยในปีนี้ทางโรงแรมได้รับการโหวตติดอันดับที่ 4 ด้วยผลคะแนนโหวตอันน่าประทับใจที่ 96.09 คะแนน ทั้งนี้จากผลสำรวจการจัดอันดับดังกล่าว โรงแรมเจดับบลิว แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังเป็นโรงแรมเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับรางวัลนี้ และต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สำหรับในปี 2020 นับเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ที่ทางนิตยสาร ทราเวล แอนด์ เลเซอร์ ทำการสำรวจและจัดอันดับรางวัล แบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น จุดหมายปลายทาง โรงแรม รีสอร์ท ในแต่ละภูมิภาค สายการบิน เรือสำราญ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว โดยคะแนนต่าง ๆ ได้จากผลสำรวจผู้อ่านกว่าแสนราย ซึ่งเป็นนักเดินทางที่ได้เดินทางไปสัมผัส



ภาพ: เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา



ประสบการณ์จากทั่วทุกมุมโลก

นายจอร์จ วารุเกิช ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้กล่าวแสดงความปลาบปลื้มในโอกาสได้รับรางวัลครั้งนี้ ก่อนที่โรงแรมจะได้กลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ต้องปิดการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งระบุว่า ทางโรงแรมได้รับข่าวดีสุดพิเศษนี้ใน

ช่วงจังหวะที่เหมาะสม เนื่องจากผลการประกาศรางวัลได้ออกมาในช่วงที่ทางโรงแรมกำลังเตรียมการที่จะเปิดให้บริการคุณลูกค้าอีกครั้ง “ทางโรงแรมขอขอบพระคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ร่วมโหวตให้กับโรงแรมของเรา เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานการบริการอันยอดเยี่ยมนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนวัตกรรมใหม่ ที่ทางโรงแรมเน้นและเพิ่มมาตรการทางด้านสุขอนามัย

และความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าพักที่รีสอร์ทระดับ 5 ดาว มีความมั่นใจในระหว่างที่เข้าพัก กระผมและพนักงานทุกท่าน ตั้งตารอคอยการกลับมาใช้บริการของคุณลูกค้ากันอีกครั้ง” นายจอร์จ กล่าว ตั้งแต่โรงแรมเปิดให้บริการในปี 2001 จนถึงปัจจุบัน ทางโรงแรมได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายกว่า 300 รางวัล ในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น โรงแรม ยอดนิยมสำหรับกลุ่มครอบครัว โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมฯ โรงแรมสำหรับคู่ฮันนีมูนและการจัดงานแต่งงาน โรงแรมด้านการจัดการประชุมสัมมนา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันระดับ 5 ดาว โดยในปีนี้ ทางโรงแรมฯ ยังได้รับรางวัลอื่น ที่สำคัญ ๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทองดีเยี่ยม จาก Green Hotel Award; รางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ

สุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองรางวัลต่าง ๆ และต้อนรับการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ทางโรงแรมมอบโปรโมชั่นพิเศษและแพคเกจต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามความต้องการ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก JW Marriott Phuket Resort & Spa

**THAI**  
RESIDENTIAL  
Phuket's No.1 Trusted Real Estate Advisor

คุณกำลังพยายามขาย  
อสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตของคุณ?

เพิ่มรายชื่อบ้าน, วิลล่า หรือ คอนโดของคุณ กับ

**Thai Residential**

และเพิ่มโอกาสของคุณ

เพื่อ **ความสำเร็จ** แห่งการขาย



PHUKET@THAIRESIDENTIAL.COM | +66 94 8411 918 | WWW.THAIRESIDENTIAL.COM  
THAIRESIDENTIAL CO., LTD. 82/37 SAM PAO COURTYARD, MOO4, PATAK ROAD, T.RAWAI, PHUKET, 83130



# กรมอนามัยแนะทำความสะอาดบ้านหน้าฝน หากในบ้านมีเด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย

ข่าวภูเก็ต  
thai@classactmedia.co.th

■ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำทำความสะอาดบ้านและจัดสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝน เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงและสัตว์มีพิษ

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่า ในช่วงหน้าฝนประชาชนมักได้รับผลกระทบจากแมลงและสัตว์มีพิษที่เข้ามาในบริเวณบ้าน เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง บางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงกับชีวิตได้ โดยเฉพาะงู มักอาศัยอยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะ รก และมีแหล่งอาหาร การป้องกัน ควรทำลายแหล่งอาหารของงูอย่างเช่นหนู โดยกำจัดเศษอาหารตกค้างเพื่อไม่ให้เป็นที่ลี้ภัยของหนู สำรวจบริเวณรอบบ้านและปิดช่องทางที่หนูและงูสามารถเข้ามาได้ รวมทั้งตรวจสอบระบบท่อไม่ให้มีรูรั่วหรือรอยแตก ควรตรวจสอบร่องเท้าก่อนใส่เนื่องจากงูอาจหลบซ่อนอยู่



ภาพ: James Arup Photography



ภาพ: homie00001



ภาพ: schizoform

หากพบงูอยู่ในบ้านให้โทร 199 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญมาจัดการ กรณีถูกงูกัด การปฐมพยาบาลควรล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ห้ามกรีดหรือดูดบริเวณที่ถูกกัด ไม่ควรขันชะเนาะ รับประทานยาไปพบแพทย์ทันที และจดจำลักษณะงูที่กัด เพื่อแจ้งแพทย์ให้การรักษาที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ให้ระวังตะขาบ เพราะเมื่อโดนกัดจะทำให้มีอาการปวด คัน บวมแดงบริเวณที่ถูกกัด การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาด และประคบน้ำอุ่นครั้งละประมาณ 10 นาที เพื่อลดอาการบวม หลีก

เลี่ยงการเกา แกะ บริเวณที่ถูกกัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และรีบไปพบแพทย์หากพบว่ามีอาการบวมหรือปวดเพิ่มขึ้น

ส่วนสัตว์มีพิษอีกชนิด คือ แมงป่อง หากถูกแมงป่องต่อยอาการส่วนใหญ่คือปวดบวมบริเวณที่ถูกต่อย โดยมากมีอาการใน วันแรกและมักหายได้เอง ส่วนรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีหัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว ความดันโลหิตสูง ปวดกล้ามเนื้อและกระตุก ปฐมพยาบาลโดยทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาด และประคบเย็น ครั้งละ

ประมาณ 10 นาที เพื่อลดอาการบวมเฉพาะที่ได้เช่นเดียวกัน

“ทั้งนี้ ประชาชนควรทำความสะอาดสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและนอกบ้าน จัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้มีมุมอับชื้น หรือเป็นแหล่งหลบซ่อนอาศัยของแมลงและสัตว์มีพิษ ทั้งขยะ หรือเศษอาหาร ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อไม่ให้เป็นที่ลี้ภัยของแมลงและสัตว์มีพิษที่สามารถนำสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้าน หากมีการปลูกต้นไม้

ในบริเวณบ้าน ควรตัดแต่งไม่ให้รกรุงรัง พร้อมกับกำจัดเศษใบไม้ใบหญ้าทุกครั้ง ไม่ควรกองทิ้งไว้ เพราะจะทำให้เป็นที่อาศัยของแมลงและสัตว์มีพิษได้ ในกรณีที่มีเด็กเล็ก ควรดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย”

รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว  
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต หากพบเห็นสัตว์เลื้อยคลานอันตรายหรือสัตว์มีพิษ สามารถแจ้งมูลนิธิศุลกากรภูเก็ต ที่เบอร์โทร. 076355301-2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: กรมอนามัย

อยากบอกอะไรกับภูเก็ต?

The Phuket News Your Island - Your Paper

Новости Пхукета ข่าวภูเก็ต

Where to eat in PHUKET WINDOW ON PHUKET

LIVE 89.5 The map of PHUKET English 中文 Русский

ติดต่อ : gm@classactmedia.co.th

## สหรัฐเปิดโครงการทดลองวัคซีนโควิดในมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดของโลก

ไฟลัดกูเย่  
thai@classactmedia.co.th

■ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ (NIH) และบริษัท Moderna บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐ ได้เปิดตัวโครงการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 ในมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดของโลกในวันนี้ โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการถึง 30,000 คน



ภาพ: ไฟลัดกูเย่

รายงานข่าวระบุว่า วัคซีนดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดย NIH และ Moderna โดยอาสาสมัครจะไม่ทราบว่าตนเองได้รับวัคซีนจริงหรือวัคซีนหลอก และหลังจากได้รับวัคซีนจำนวน 2 โดส นักวิทยาศาสตร์ก็จะติดตามว่าอาสาสมัครกลุ่มใดที่มีอาการติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น ขณะที่พวกเขาดำเนินชีวิตไปตามปกติ โดยเฉพาะในเขตที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส

วิทยาศาสตร์ต่างก็ได้เร่งผลิตวัคซีนอย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้รับข้อมูลด้านพันธุกรรมของไวรัสดังกล่าวจากจีนในเดือนม.ค. ขณะที่ทางสำนักงานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ก็ได้ผ่อนคลายนโยบายกับบริษัท เพื่อให้การพัฒนาวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ เครือข่ายป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (CPN) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐ จะเปิดตัวโครงการทดสอบวัคซีนตัวใหม่ทุกเดือนจนถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยทุกโครงการจะมีอาสาสมัครรายใหม่จำนวน 30,000 คน และในที่สุด นักวิทยาศาสตร์จะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละตัวที่มีการทดสอบ

และในขณะเดียวกันทางการฮ่องกงได้ประกาศยกระดับมาตรการคุมโควิดระบาดมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ก.ค. หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 2,600 ราย และเสียชีวิตกว่า 19 ราย นอกจากนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ยังทำสถิติผู้ป่วยรายใหม่แต่ละเลขหลักร้อยเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันด้วย

โดยจะมีการทดสอบวัคซีนของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในเดือนสิงหาคม ขณะที่วัคซีนจากบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะมีการทดสอบในเดือนก.ย. ส่วนในเดือนต.ค.จะมีการทดสอบวัคซีนของบริษัท Novavax ขณะที่บริษัทไฟเซอร์เตรียมทดสอบวัคซีนในช่วงฤดูร้อนนี้ การผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 บรรดานัก

นายแมทธิว เลิง เลขาธิการผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เปิดเผยว่า สถานการณ์ที่ฮ่องกงนั้นน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้นนั้นรุนแรงที่สุดเท่าที่ฮ่องกงเคยเผชิญ โดยมาตรการใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 7 วัน

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลฮ่องกงมีคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าไปยังสถานที่สาธารณะ โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง





ภาพ: กกก.



ภาพ: เอกภพ ทองทับ

# เตือนขยะอันตรายหาดบางเทา คลื่นลมพัดเศษแก้ววางเกลื่อน

## นายกอบต.เชิงทะเลให้ระวังขยะจากทะเลบางเทา แวะเที่ยวหาดสุรินทร์ ลายน

เอกภพ ทองทับ  
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีนักท่องเที่ยวร้องทุกข์ผ่านทางผู้สื่อข่าว ว่ามีขยะจำพวกพลาสติก เศษแก้ว ซากกิ่งไม้ และอุปกรณ์ทำประมงที่ชำรุด แล้วถูกคลื่นพัดเกลื่อนเต็มชายหาดบางเทา โดยไม่มีหน่วยงานใดให้การดูแลความสะอาดในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งบริเวณที่พบว่ามีขยะถูกพัดพาขึ้นมาของเกลื่อนเต็มชายหาดเป็นส่วนหนึ่งของชายหาดชื่อดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้ชี้แจงว่าบริเวณดังกล่าวเป็นปากคลอง ซึ่งจะมีขยะจากลำคลองที่ไหลลงมา บวกกับช่วงนี้เป็นฤดูมรสุมที่คลื่นทะเลจะพัดพาเอาขยะขึ้นมาบนชายหาด พร้อมแนะนำว่าในช่วงที่ยังไม่มีการทำความสะอาดชายหาด ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปหาดอื่นที่มีการบริหารจัดการทำความสะอาดแล้ว เช่น หาดสุรินทร์หรือหาดล้านแทน ซึ่งทั้งสองหาดนั้นเป็นหาดที่มีความสวยงามและเป็นหาดชื่อดังตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล

นายกอบต.เชิงทะเล เปิดเผยว่า “บริเวณที่โพลัดกันนั้นเป็นปากคลองและเนื่องจากเป็นช่วงมรสุมจึงมีทั้งขยะจากคลองและจากทะเลพัดพาขึ้นมาบนชายหาด ทางอบต.ได้มีการลงไปสำรวจและได้ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านและชาว

ต่างชาติ ซึ่งเป็นชาวรัสเซียที่มาพักอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตหลายสิบคน ช่วยเก็บขยะในบริเวณดังกล่าวไปบ้างแล้ว”

“ทั้งนี้อยากฝากถึงประชาชนว่าในช่วงนี้ไม่ควรลงไปเที่ยวหาดดังกล่าวเพราะเป็นช่วงมรสุม ขอให้เลี่ยงไปเดินหาดอื่นแทนหาดบางเทา เนื่องจากมีขยะมรสุมและเศษแก้ว จนกว่าจะทำความสะอาดชายหาด ช่วงนี้ขอให้ไปเที่ยวหาดสุรินทร์หรือหาดล้านแทน เพราะมีการจัดเก็บขยะแล้วและชายหาดมีความสะอาด” นายมาแอน กล่าว

นอกจากนี้ เดิมทีบริเวณดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวพักผ่อน นอนอาบแดด เนื่องจากบรรยากาศโดยรอบสงบเงียบ และชาวบ้านในพื้นที่ก็จะใช้พื้นที่ใกล้บริเวณนี้เป็นที่จอดเรือประมงพื้นบ้าน ใกล้กันจะมีโรงแรม 5 ดาวอยู่หลายแห่งและร้านอาหารชื่อดังตั้งอยู่โดยรอบ แต่สภาพตอนนี้มีนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัด จนแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเลย ทำให้เกิดปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากชายหาดมีขยะเกลื่อน และมีเศษขวดแก้วที่แตกอยู่ตามชายหาด ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจุดนี้เกรงที่จะได้รับอันตรายจึงไปพักผ่อนตรงจุดอื่นแทน ทั้งนี้ปัญหาขยะก็เป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตและท่องเที่ยวทะเลไทย

ผู้ประกอบการรายหนึ่งเล่าว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาพื้นที่จุดนี้มีนักท่องเที่ยวและขยะมูลฝอยถูกน้ำพัดมาจากฝั่ง และไหลตามท่อน้ำทิ้งของอบต.เชิงทะเล จนทำให้ชายหาดมีสภาพเสื่อมโทรม มีขยะที่กองทับถม เศษแก้วว้าว และของมีคม ทั้งยังมีน้ำเน่าเสียไหลปะปน ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานนับเดือนแล้ว แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาจัดการดูแล จนผู้ประกอบการต้องรวมตัวกันช่วยเก็บขยะ เพื่อลดปัญหาความสกปรกและอันตรายที่จะเกิดต่อนักท่องเที่ยว บวกกับช่วงนี้ผบ.กระทบจากโควิด-19 ผู้ประกอบการได้ปิดกิจการไปเลยไม่มีการทำความสะอาดเก็บกวาดชายหาดแห่งนี้ จนส่งผลให้มีสภาพขยะทับถมชายหาดดังกล่าว

ด้านนายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีนี้ว่า โดยปกติแล้วขยะที่อยู่ในทะเลเป็นขยะที่ถูกกระแสน้ำพัดพามาจากบนบกผ่านทางคลองแม่น้ำแล้วไปสะสมอยู่ในทะเล เมื่อเข้าสู่ฤดูมรสุมที่คลื่นพัดเข้าหาฝั่งและมีกำลังแรง จึงพัดพาเอาขยะที่สะสมหรือตกค้างอยู่ในระบบนิเวศได้นำกลับเข้ามาบริเวณชายหาด เมื่อน้ำขึ้นสูงสุดคลื่นจึงพัดพาเอาขยะขึ้นมา

ชายหาด เกิดเป็นภาพขยะเรียงรายบริเวณหาดและไม่สวยงาม ดังนั้นเมื่อเราเก็บขยะที่ชายหาดนี้แล้ว หากน้ำขึ้นอีกครั้งก็จะพัดพาขยะมาชายหาดอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

“ผมอยากรณรงค์ให้มีจิตอาสาช่วยเก็บหาดทุกหาดทุกพื้นที่ เพราะช่วงนี้จำนวนขยะเยอะมากเก็บไม่ค่อยทัน” นายณัฐวัฒน์ กล่าว

“โดยปกติแล้วหากบริเวณใดที่มีขยะชายหาดจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งอาจได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน จิตอาสา องค์กรเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกันดูแล สำหรับในส่วนของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จะจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเก็บขยะอยู่ประจำ แต่ในช่วงฤดูมรสุมที่มีขยะทะเลพัดเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งเกินกำลังของเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการจะอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนมาร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ”

“อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ขอขอบคุณจิตอาสาทุก ๆ คน จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และชุมชน ที่ห่วงใยและร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพื้นที่ของเรา เพราะการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วย



ภาพ: เอกภพ ทองทับ

งานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนพึงกระทำร่วมกัน เราจะได้มีธรรมชาติที่สวยงามให้ชื่นชมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขยะที่ถูกพัดพามาชายหาดยังคงพบเห็นได้ทั่วไปทุกชายหาด ที่ใดมีคลื่นพัดเข้าหาฝั่ง ที่นั่นก็ย่อมมีขยะที่ถูกพัดพามาชายหาดอย่างไม่มีสิ้นสุด ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันดูแลรักษาชายหาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหาดหน้าบ้านของตนเองให้มีความสะอาดสวยงามอยู่เสมอ” นายณัฐวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ หากท่านใดมีความจะเข้าร่วมเก็บขยะบริเวณอุทยานแห่งชาติสามารถมาเก็บขยะได้ทุกวันที่สะดวก โดยการติดต่อมาที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถล่วงหน้า เพื่อให้ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและดูแลความสะดวก สามารถติดต่อที่ทำการอุทยานฯ ได้ที่เบอร์ 076-328226 หรือเบอร์ส่วนตัวของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 081-9685725

รายงานเพิ่มเติม: ธัญลักษณ์ สาภูต



ภาพ: กกก.

**Bollywood PHUKET**  
RESTAURANT & BAR

*Authentic Indian Cuisine*

**อาหารอินเดียที่ถูกปากคนไทย**  
ติกชิโน - บายพาส, ซอยบางใหญ่

เปิดทุกวัน: 11.00 - 21.00 น. ปิดวันอังคาร

สำรองที่นั่ง: 076 304034  
จัดเลี้ยง: 081 892 9208

tripadvisor EXCELLENCE  
tripadvisor EXCELLENCE

f /bollywoodphuket



# ใครที่ฝันลักษณะแบบนี้ รู้ไว้เลยว่าคุณกำลังจะมีโชค!

Horoworld  
www.horoworld.com

■ ฝันพารวย... !! วันนี้ Horoworld.com มี 9 อันดับความฝันให้โชค ที่หลายคนบอกกันต่อ ๆ มาแล้วมันเป็นจริงดัง ทำนายฝัน เอ้า !! มาดูกันว่าความฝันจะบอกอะไร และเลขเด็ดอะไรกับคุณบ้าง

## อันดับ 1. ฝันเห็น “คนตาย”

เป็นความฝันยอดฮิตที่หลายคนต้องเคยฝันถึงมาแล้ว ซึ่งตามคำทำนายฝัน ทายว่า จะได้ลาภหรือหมดเคราะห์ ถ้าฝันว่าตัวเองตายนั่น ซ้ำคิดว่าหมดเคราะห์ แกรมจะได้ลาภติดตามมา ซึ่งคนที่ฝันเรื่องดังกล่าวมักจะทำบุญเสริมดวงกันด้วย และมักจะตีเลขจากความฝันเพื่อเสี่ยงโชคได้อย่างแม่นยำ  
เลขเด่น เลขนำโชค เลขเสี่ยงโชค: 04, 07, 407, 714, 447

## อันดับ 2. ฝันว่า “คลอดลูก”

ฝันเห็นหญิงมีครรภ์ หรือคลอดบุตร หรือฝันว่าตัวเองคลอดบุตร เป็นอีกหนึ่งความฝันที่หากช่วงจังหวะชีวิตของใครประสบปัญหาเรื่องงาน เจออุปสรรคใน ช่วงนั้น เมื่อฝันสิ่งนี้ ทายว่า งานที่คิดเอาไว้จะเป็นผลสำเร็จ หรือการทำมาค้าขายจะดีขึ้น และเสริมมงคลด้วยการไหว้พระต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลขเด่น เลขนำโชค เลขเสี่ยงโชค: 39, 41, 66, 148, 339, 669

## อันดับ 3. ฝันเห็น “หญิงเปลือย”

ฝันเห็นหญิงเปลือยกายโดยแบ่งเป็น 2 ข้อค้ะ

คือ หากใครที่ฝันเห็นหญิงเปลือยแล้วได้สัมผัส ทายว่า จะพบอุปสรรค หรือมีเคราะห์ และแก้ฝัน ด้วยการทำบุญ แต่หากเห็นแล้วไม่ได้สัมผัสหญิง คนในฝัน ทายว่า จะได้ลาภจากการเสี่ยงโชค ดวงการเงินมา  
เลขเด่น เลขนำโชค เลขเสี่ยงโชค: 25, 36, 37, 067, 367, 356

## อันดับ 4. ฝันเห็น “เต่า”

หญิงชายใดฝันเห็นสัตว์ 4 เท้า เชื่อได้เลยว่าจะได้ลาภลอยเข้ากระเป๋าไม่รู้ตัว  
เลขเด่น เลขนำโชค เลขเสี่ยงโชค: 43, 45, 054, 345, 745, 465

## อันดับ 5. ฝันเห็น “งานศพ”

หากฝันไปร่วมงานศพมีคนพลุกพล่าน ทายว่า จะได้รับข่าวดีจากการงาน หรือค้าขายดี ลูกค้าดี ส่วนใหญ่เมื่อตื่นจากฝันจะต้องปิด กวาด ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน ร้านค้าขาย เพื่อรับทรัพย์  
เลขเด่น เลขนำโชค เลขเสี่ยงโชค: 27, 47, 48, 437, 427, 484

## อันดับ 6. ฝันเห็น “เด็ก”

หากฝันเห็นเด็กทารก ขาวอวบสมบูรณ์ ฝันนี้ จะบอกเหตุให้รู้ว่า จะได้ลาภในการเงินหรือได้บุตร ในเร็ววัน  
เลขเด่น เลขนำโชค เลขเสี่ยงโชค: 17, 13, 33, 317, 311, 513



ภาพ: Ivan

## อันดับ 7. ฝันเห็น “เพื่อน”

หากฝันเห็นเพื่อนที่จากไปไกล หรือฝันถึงเพื่อน ที่ตายไปแล้ว ทายว่า จะได้รับข่าวดีจากมิตรทางไกล หรือข่าวดีในหน้าที่การงานและการค้า  
เลขเด่น เลขนำโชค เลขเสี่ยงโชค: 61, 64, 346, 326, 316

## อันดับ 8. ฝันเห็น “ปลา”

หากฝันว่าได้จับปลา ทำนายว่า จะได้ลาภหรือ ได้ข่าวของทั้งหน้าที่การงานจะดีขึ้น  
เลขเด่น เลขนำโชค เลขเสี่ยงโชค: 88, 78, 287, 878, 808

## อันดับ 9. ฝันเห็น “พระ”

หากฝันเห็น องค์พระ หรือ พระพุทธรูป พระ บูชาต่างๆ ความฝันนี้เป็นมงคลแก่ตัวเอง ทายว่า จะได้รับโชคติดตามมาภายหลัง

เลขเด่น เลขนำโชค เลขเสี่ยงโชค: 88, 27, 78, 288, 287, 289

สิ่งเหล่านี้เชื่อว่าเป็นความฝันที่เคยฝันถึง การตีความหมายของแต่ละความฝัน หรือการทำนายความฝันนั้น อยู่ในมุมมองของแต่ละคน และเชื่อว่าทุกความฝันจะดีหรือร้าย หากคิดดี ทำดี เรื่องดี ๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ข้อมูลจาก <https://www.horoworld.com/> ให้หมอดูตั้ง Horoworld เช็คดวงประจำปี 2563 @LINE <http://bit.ly/2GFANQ1>



**THE PLANTATIONS INTERNATIONAL PHUKET HOSPITALITY CHALLENGE 2020**  
พฤษภาคม 22 ตุลาคม 2563 @ลา구나 กอล์ฟ ภูเก็ต

ราคาเออร์ลีเบิร์ด **16,000 บาท** (กิน: 4 คน)  
สมัครก่อน 31 สิงหาคม 2563  
ราคาปกติ 18,000

รูปแบบการแข่งขัน: 4-บอล เทกซ์ สแควมเบีย 10.00 - 12.00 น. ลงกะเบีย 12.30 น. ซิวตันสตาร์ก 18.00 - 21.00 น. กาลาดินเนอร์

คำสมัครรวม:
 

- กรีนฟี
- แคดดี้ & แซร์บักกี
- ออนคอร์ก ธิฟรชเมนต์
- เสือทาร์นาเมนต์
- งานมอบรางวัล @แคชเชี่ย

สปอนเซอร์: Plantations International, Laguna Golf Phuket, CFF, Phuket News, Thai Visa, Get Directions Asia, Ananda, Angkor, Outrigger, Fenix, Witworn, Dusit Thani, Fore Management Group

MARK: +66 61 486 6736 | CHRIS: +66 95 075 0368  
mark@asean-events.com | events@foremanagement.com

## เลขที่บ้านแบบไหน? อยู่แล้วมีแต่ เฮง

Horoworld  
www.horoworld.com

■ เลขที่บ้านใครว่าไม่สำคัญ ดวง ฆะตาของผู้อยู่อาศัยจะดีหรือร้ายนั้นขึ้นอยู่กับอิทธิพลของเลขที่บ้าน วันนี้ขอแนะนำวิธีทำนายเลขที่บ้านง่าย ๆ ที่สามารถทำนายได้ด้วยตัวเองมากฝากเพื่อนๆ กันค้ะ มาดูกันว่าเลขที่บ้านของคุณเป็นมีความหมายอย่างไร และอยู่แล้วจะดีหรือร้าย!

การทำนายเลขที่บ้าน ให้เอาบ้านเลขที่ที่มามวกกัน ส่วนเครื่องหมาย/จะไม่มีมีความหมาย เช่น บ้านเลขที่ 325/1 ให้นำ 3+2+5+1=11 เอา1+1=2 ก็ดูความหมายเลข 2

### คำทำนายเลขที่บ้าน

คำนวณออกมาแล้วได้เลข **เลข 1** ในบ้านหลังนี้ จะมีผู้มีโอกาสดีเติดขาดอยู่ เป็นผู้ออกคำสั่ง เรียกว่าใหญ่แต่เพียงผู้เดียว อาจจะเป็นผู้หญิง หรือ ผู้ชายก็ได้ หรือ เป็นบ้านที่มีผู้มีโอกาส ยศถาบรรดาศักดิ์

คำนวณออกมาแล้วได้เลข **เลข 2** เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย มักจะพูดมาก จุกจิก จู้จี้ ขี้บ่น แต่ก็ขยันขันแข็งในการทำงาน มีความเมตตา ชอบธรรมะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

คำนวณออกมาแล้วได้เลข **เลข 3** คนอยู่มักจะไม่ใช้เจ้าของบ้าน เป็นบ้านเช่า หรือ อาศัยเขาอยู่ ผู้อยู่อาศัยจะเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลา ทำอะไรก็ได้ไม่คุ้มเหนื่อย

คำนวณออกมาแล้วได้เลข **เลข 4** ผู้อยู่อาศัย จะมีผู้ใดผู้หนึ่งพันคน ไม่เสียเปรียบใคร เรียกว่ามีเล่ห์เหลี่ยมมาก ฉลาดแกมโกง ไม่ค่อยซื่อตรงเท่าใด

คำนวณออกมาแล้วได้เลข **เลข 5** เป็นบ้านที่ดี ผู้อยู่อาศัยจะมีความสุขสบาย มีทรัพย์สินเงินทองดี รักใคร่ปรองดอง ช่วยกันปรึกษาหารือ ทำมาหากินกันดี



คำนวณออกมาแล้วได้เลข **เลข 6** เหมาะใช้ทำธุรกิจ การค้า มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากมาย เจ้าของบ้านมักมีชื่อเสียงและบารมี เป็นที่ปรึกษาหารือในธุรกิจ การค้า การงานต่าง ๆ

คำนวณออกมาแล้วได้เลข **เลข 7** มักเป็นบ้านของผู้มีอาชีพในด้าน ความบันเทิง ชอบเที่ยวเตร่ ไม่ค่อยอยู่บ้าน บ้านมักจะมีวิวทัศน์ดี เจ้าของบ้านจึงจะกลับมา หรือ เป็นบ้านที่มีมักจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ปาร์ตี้ กันเสมอ

คำนวณออกมาแล้วได้เลข **เลข 8** บ้านหลังนี้ไม่ดี ต้องมีคนป่วย เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ ป่วยเรื้อรัง หรือ มีผู้เสียชีวิตในบ้านหลังนี้ ผู้อยู่อาศัยมีแต่ความทุกข์ ความเศร้า ความเจ็บป่วย ผิดหวัง หรือ ไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่ติดบ้าน

คำนวณออกมาแล้วได้เลข **เลข 9** ดีที่สุด ผู้อยู่อาศัยจะได้เป็นใหญ่เป็นโต เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทั้งธุรกิจการค้า และ หน้าที่การงาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ครอบครัวมีความสุขสดชื่น สมหวัง

ข้อมูลจาก <https://www.horoworld.com/> ให้หมอดูตั้ง Horoworld เช็คดวงประจำปี 2563 @LINE <http://bit.ly/2GFANQ1>







ภาพ: ไพศาลฤกษ์



ภาพ: ไพศาลฤกษ์

# “บอส อยุวิทยา” หลุดคดีชนตำรวจดับ ก่อเกิดกระแสสังคม “คุกมีไว้ขังคนจน” พบ.ตร.สั่งตั้งกรรมการสอบคดีให้เสร็จภายใน 15 วัน

**ข่าวภูเก็ต**  
thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา โพสต์ทูเดย์รายงานว่า สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นเอ็นตีข่าว “บอส อยุวิทยา” นายวรยุทธ อยุวิทยา หรือ บอส ทายาทเครื่องตีฆ้องกำลัง รอดพ้นคดีต้องสงสัยในคดีชนรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงแก่ความตาย เมื่อปี 2555 แล้ว เนื่องจากทางอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องทุกข้อกล่าวหา

พ.ต.อ.สัมพันธ์ เหลืองสังข์กุล ผกก. สน. ทองหล่อ ให้สัมภาษณ์ซีเอ็นเอ็น ว่า “เราได้รับทราบจากอัยการถึงการตัดสินใจสุดท้าย เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ว่าจะไม่สั่งฟ้อง นายวรยุทธ อยุวิทยา เราจึงได้แจ้งไปทางนายวรยุทธแล้ว และยกเลิกหมายจับแล้วเช่นกัน”

คดีนี้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกและได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เมื่อตอนเช้ามีมติวันที่ 3 ก.ย. 2555 หลังเกิดเหตุ นายวรยุทธ ทายาทเจ้าของเครื่องตีฆ้องกำลัง “กระทิงแดง” ชนรถสปอร์ตหรู เฟอร์รารี สีบรอนซ์เทา มาด้วยความเร็วพุ่งชน ดาบตำรวจ วิเชียร กลิ่นประเสริฐ ผบ.หมู่ ป.สน.ทองหล่อ ขณะกำลังขับซิ่งรถ

จักรยานยนต์ตราโล่ ยี่ห้อไทเกอร์ จนดาบตำรวจถูกลากไปไกลกว่า 200 เมตร เสียชีวิตอย่างอนาถ

ซึ่งในเช้าวันเดียวกันนั้น “บิ๊กแจ๊ต” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในขณะนั้น ได้เดินทางมาตรวจที่เกิดเหตุด้วยตัวเองทันที พร้อมประกาศเติมพันใช้ตำแหน่งตัวเองค้ำประกันว่า ต้องได้คนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย เรียกเสียงฮือฮาในแวดวงตำรวจและสื่อมวลชนอย่างมาก

จากนั้นอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ มีคำสั่งฟ้องนายวรยุทธในข้อหา “ชนรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291” มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี อย่างไรก็ตามตลอดช่วงหลายปีแต่ตำรวจจะออกหมายจับหลายครั้ง แต่เจ้าตัวแ้งทุกครั้งว่าอยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางมาได้ตามนัดได้ กระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ได้มีกระแสข่าวเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อสื่อออกได้รายงานข่าวดังกล่าวว่า ทายาทกระทิงแดงกลายเป็นผู้บริสุทธิ์และสามารถเดินทางกลับมาจากประเทศไทยได้ตามปกติ

โพสต์ทูเดย์ รายงานอีกว่า พ.ต.ท. ธนาวุฒิ สงวนสุข รองผู้กำกับ การสอบสวน ปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับ การ สน.ทองหล่อ ซึ่งแจ้งว่า

กรณีการลงนามในหนังสือแจ้งคำสั่งเด็ดขาด อัยการไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธ ในทุกข้อกล่าวหาในคดีชนรถชน ด.ต.วิเชียร ยืนยันด้วยว่าข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งฐานชักรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ที่จะสิ้นสุดอายุความวันที่ 3 ก.ย. 2570 นั้น ก็หลุดคดีทั้งหมด ตอนนี้อยู่ที่นายวรยุทธไม่ได้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ต้องหาแล้ว ก็สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ตามปกติ

เรื่องราวในคดีนี้เหมือนจะจบลงไปแล้วอย่างสวยงาม ทว่าหลังจากที่สาธารณชนได้รับทราบข่าวว่านายวรยุทธหลุดคดีก็เกิดเป็นกระแสสังคม ซึ่งมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง มีการตั้งข้อสงสัย มีคำถามมากมาย การวิพากษ์วิจารณ์และเคลือบแคลงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในขบวนการยุติธรรม แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ได้ออกมายืนยันว่าเป็นผู้เก็บหลักฐานเองทั้งหมดและเชื่อมั่นว่าสามารถเอาผิดทายาทกระทิงแดงได้อย่างแน่นอน แต่ผลลัพธ์กลับออกมาในทางตรงกันข้าม

ส่งผลให้ พ.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบุรณะ เป็นประธานคณะกรรมการรวม 10 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง “คดีบอส อยุวิทยา” โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน

## “เสียเบนซ์” ชนรถชนตร.ดับวอนอย่าเอาไปเอา โยงคดี “บอส” รับเป็นห่วงสภาพจิตใจของเด็ก

**ไพศาลฤกษ์**

■ เสียรถเบนซ์ชนรถชนตร.ดับวอนอย่าเอาไปเอา โยงคดี “บอส” รับเป็นห่วงสภาพจิตใจของเด็ก

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค. นายสมชาย เวโรจน์พิพัฒน์ หรือ เสียรถเบนซ์ อายุ 56 ปี ที่เคยมาชนรถชน ตำรวจและภรรยาเสียชีวิต ส่วนลูกสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะออกมาขอรับชดใช้ความเสียหายเปิดเผยถึงกรณีมีข่าวว่า พนักงานอัยการสำนักงานคดีศาลสูงธนบุรีมีคำสั่งยื่นอุทธรณ์คดี เพื่อไม่ให้รอลงอาญาว่า ไม่เป็นความจริงเพราะอัยการยื่นอุทธรณ์จริงเป็นไปตามหน้าที่ และศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาให้ยื่นตามศาลชั้นต้น คือ จำคุก 3 ปี ปรับ 1 แสนบาท และโทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญา

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ตนต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 8 ครั้งใน 2 ปี รวมทั้งบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ 48 ชั่วโมงในเวลา 1 ปี พร้อมทั้งห้ามดื่มสุรา ของมีเมา ตอนที่ไปฟังคำพิพากษานั้น ตนไม่ได้บอกใครเลย นอกจากเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้น และไปในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาดใหม่ ๆ จากนั้นก็ไม่ได้ให้ข่าวกับ



ภาพ: ไพศาลฤกษ์

ใครเลย เพราะคิดว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้ว

นายสมชาย กล่าวว่า ไม่อยากให้มีการรื้อฟื้นเรื่องนี้มาอีก เพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเด็กและคนอื่นกำลังดีขึ้น ตนติดต่อกับลูกสาวผู้เสียชีวิตโดยตลอด คุยไลน์และโทรหาพาไปกินข้าว ส่งขนมที่เด็กชอบรับประทานให้เป็นประจำ พอมีข่าวแบบนี้ ออกมาเหมือนเป็นการไปรื้อฟื้นเรื่องคดี ทำให้เด็กคิดถึงพ่อแม่ ตนกลัวว่าสภาพจิตใจจะแย่ลง ซึ่งไม่เข้าใจว่าข่าวนี้ออกมาได้อย่างไร น่าจะเป็นกรณีของนายวรยุทธ อยุวิทยา จึงขอร้องอย่าให้เอาเรื่องของตนไปโยงกับคดีบอสเลย เพราะว่ามันคนละคดีกัน ส่วนเรื่องคดีของตนตอนนี้ถือว่าจบสิ้นแล้ว

## ศบค.พบผู้ป่วยโควิดใหม่ 2 ราย เดินทาง กลับจากสหรัฐอเมริกา เข้าสถานกักกันตัว

**ไพศาลฤกษ์**

■ ศบค.รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา ขณะที่ผู้ป่วยยังรักษาอยู่เหลือ 128 ราย

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.63 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

- พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine
- ผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 2 ราย เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา
- ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,297 ราย
- ผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 3,111 ราย
- ยังมีผู้ป่วยรักษาอยู่ 128 ราย
- ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม / ยอดสะสมคงที่ที่ 58 ราย
- สถานการณ์ทั่วโลกล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 229,470 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 16,642,264 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4,449 ราย ทำให้มียอด



ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 656,488 ราย

- สหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด 61,571 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมมากที่สุดอยู่ที่ 4,433,410 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 106

ในส่วนของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดภูเก็ต พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมภายหลังจากการตรวจพบเชื้อในผู้ป่วยคนล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 สะสมจำนวน 227 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย และจำหน่าย 1 รายจากสาเหตุของการประสพอุบัติเหตุทางถนน



**ศ** 17 ก.ค.



**RESTAURANT BAR**  
98/18 Vises Road  
Rawai  
Oli: 081/891 4381  
www.shakersphuket.com  
shakersphuket@gmail.com  
GPS: N07 46.971  
E098 19.001

**คืนแห่งหอยแมลงภู่**  
**ที่ร้านอาหารเชคเกอร์ (SHAKERS)**  
หอยแมลงภู่ เสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายส์ สามารถเลือก  
ได้ในแบบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบ ธรรมชาติ,  
mariniere, provencale, กระเทียม & คริม หรือ สไตล์  
ไทยๆ โปรดสำรองโต๊ะล่วงหน้า ราคา 295 บาท ติดต่อ:  
P.P. Shakers 081 891 4381

**ส** 18 ก.ค.



**RESTAURANT BAR**  
98/18 Vises Road  
Rawai  
Oli: 081/891 4381  
www.shakersphuket.com  
shakersphuket@gmail.com  
GPS: N07 46.971  
E098 19.001

**คืนแห่งหอยแมลงภู่**  
**ที่ร้านอาหารเชคเกอร์ (Shakers)**  
หอยแมลงภู่ เสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายส์ สามารถเลือก  
ได้ในแบบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบ ธรรมชาติ,  
mariniere, provencale, กระเทียม & คริม หรือ สไตล์  
ไทยๆ โปรดสำรองโต๊ะล่วงหน้า ราคา 295 บาท  
ติดต่อ: P.P. Shakers 081 891 4381

**อา** 19 ก.ค.



**RESTAURANT BAR**  
98/18 Vises Road  
Rawai  
Oli: 081/891 4381  
www.shakersphuket.com  
shakersphuket@gmail.com  
GPS: N07 46.971  
E098 19.001

**บุฟเฟ่ต์บึงย่างวันอาทิตย์**  
**รับประทานได้ไม่อั้น**  
มีเนื้อ, หมู และแกะ - กะหล่ำ, บรอกโคลี, ถั่วลันเตา,  
แครอท, เห็ดทอด, มะเขือเทศย่าง - พุดดิ้งยอร์กเชอร์  
- มันฝรั่งย่าง, มันบด - เกรวี, ซอสเห็ด, ซอสมี้น  
สำรองโต๊ะล่วงหน้า 350 บาท ติดต่อ: P.P. Shakers  
081 891 4381

**พ** 22 ก.ค.



**ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเลนจ์ 2020**  
เดอะ แพลนเทชันส์ อินเตอร์เนชันแนล ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้  
ชาเลนจ์ 2020 พุทส์บดที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ลาгуน่า  
กอล์ฟ ภูเก็ต ราคาเอร์ลีเบิร์ด 16,000 บาท (ทีมละ 4 คน)  
ค่าสมัครรวม กรีนฟี, แคคต์ & แซร์บักกี, ออนคอร์ท รีเฟรช  
เมนต์, เสื้อทัวร์นาเมนต์ และงานมอบรางวัล ณ แคชเชี่ย  
สมีครก่อน 31 สิงหาคม 2563, มาร์ค คาเมรอน,  
mark@asean-events.com, 061 486 6736.

**Reserve your space NOW!**  
076 612 550, sales@classactmedia.co.th

**โอกาสทางธุรกิจ**

**Investor With 90 million THB of Clean Funding to Invest In Deep Sea Fisheries Project Required**  
Project would be eligible for Thailand Board Of Investment approval with 5 year tax breaks. Project calls for the importation / Thai Flagging-Registration of 2 fully operational Pelagic Tuna & Swordfish Longline Vessels currently operating successfully in the Indian Ocean Fishery. Thailand Domestic & Japan Fresh-Chilled Auction Floor Export Markets targeted. Thai Captains / Australian-NZ Pelagic Longline Fishing Masters-Crew Trainers on each vessel with minimum 50% Thailand National Crew. Writer is Australian National Fishing Vessel Manager / Pelagic Longline Fishing Master / Marine Engine Driver / Crew Trainer who has been catching & exporting sashimi grade fish killed by the Ikijimi method to the Japanese Auction Floor since 1978. Advertiser has previously been employed as Chief Engineer on 1 of the vessels to be purchased & been employed as Captain/Fishing Master on the other Vessel to be purchased. It is time to develop the totally undeveloped Thai Flagged Pelagic Longline Fishery. Qualified Investors Post Your Confidential Register Of Interest to; Capt. Brad Durkin - PESCADOR SEAWAY Co., Ltd - P.O. BOX 144, Phuket Post Office, Phuket 83000.

**บริการ**



**Thai Legal Protection**  
โอนที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, วิซ่า / ใบอนุญาต  
ทำงาน, กฎหมายอาญาทุกประเภทภายใต้  
กฎหมายของไทย ดูแลจัดการภายใต้  
แผนการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแบบไม่จำกัด  
3,995 บาท / เดือน ยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา  
ปลอดภัยจากบริษัทให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  
ราคาเกินจริง Matthew, tlpmmattlp@gmail.com, 085 839 1202

**ขายอสังหาริมทรัพย์**



**วิลล่าป่าตอง บนทำเลทอง**  
วิลล่าสวยตั้งอยู่บนใจกลางเมืองป่าตอง คุณภาพยอดเยี่ยม สามารถทำรายได้จากการปล่อยให้นักท่องเที่ยวเช่า 1.3 ล้านบาทต่อปี ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ที่อาศัย 160 ตร.ม. พร้อมเฟอร์นิเจอร์, สวนสวย ติดต่อ: คุณมนัสชนก 080 040 9411

**สินทรัพย์**



**วิลล่าสไตล์โมเดิร์น 5 นาทิ อ่าวปอ**  
พูลวิลล่าสไตล์โมเดิร์น 200 ตร.ม. พื้นที่สวน 500 ตร.ม. 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ ระบบความปลอดภัยแบบปิด มีพนักงานประจำ UWCT- BIS เช่าระยะยาว 49,000/เดือน ไร่ไฟ/ทีวีดาวเทียม ภูเก็ตแม่เป: DELTA PHUKET ติดต่อเจ้าของ( Alain): mrdupou@yahoo.fr โฉน: alainphuket 57/10 หมู่ 3 ซอยบ้านบางแป, ต.ป่าตอง, อ.ถลาง, ภูเก็ต 83110 ประเทศไทย mrdupou@yahoo.fr, มือถือ: 081 893 5270



**Pino Ellul**  
5 อพาร์ทเมนต์ ณ คอนโดเทล - สกายอินน์ (Condotel - SkyInn) ป่าตอง อพาร์ทเมนต์สามารถขายแยกได้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองป่าตอง เพียง 5 นาที จากทุกกิจกรรมในพื้นที่ป่าตอง ไม่ว่าจะ เป็น ชายหาด ถนนบางลา ร้านอาหารและอื่น ๆ ห้องทั้งหมดได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบครัน สะดวกสบายพร้อมวิวภูเขาจากชั้น 5 ราคามากมายบริเวณชั้นล่างรวมถึง 2 ร้านอาหารยอดนิยม ด้วยการตกแต่งครบครันและคุณสามารถจะมีที่จอดรถส่วนตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักอาศัย 2 คน สามารถซื้อได้ในชื่อคนไทยหรือบริษัท ด้วยรูปแบบของอพาร์ทเมนต์สตูดิโอทั่วไป ค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษาอยู่ที่เดือนละ 500 บาท. Pino Ellul, 47/243 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี. 062 216 1781

**หางาน**

**OCEAN GROUP**  
1 Job offering you 1 Million

**Position: Property Sales Director / Sales Manager**  
**Job responsibilities:**  
1. Responsible for receiving customers with overseas property purchase needs;  
2. Responsible for agencies management, connections;  
3. Responsible for explaining real estate projects;  
4. Responsible for customer signing process and payment follow-up.

**Job description & requirements:**  
• Language: Chinese, English are basic needs, Thai and Russian are preferred, and communication skills are strong;  
• Passion for work, like sales work, and ability to resist stress;  
• Working 6 days a week.

**Welfare:** work permit, Thai social security, expected annual income has no limit  
**Feel free to email both:** maxanmax8@gmail.com, hookicer110@yahoo.com

**Position: Graphic Design**  
**Job responsibilities:**  
1. Participate in the design of materials for general publicity and project marketing activities of the company's real estate projects;  
2. Undertake the design work of the marketing and sales department, such as project logos, auxiliary graphics and tonality, the project's complete set of VI, project plane promotional materials, etc;  
3. Responsible for the design of internal brand promotion materials: such as brochures, periodicals, etc.

**Job description & requirements:**  
• Familiar with graphic design software such as PS and AI;  
• Possess high strategic understanding ability and excellent visual creative ability and design execution ability;  
• Strong sense of work responsibility, able to cope with work pressure and complete graphic design tasks independently;  
• Understand the basic printing process and materials;  
• Working days are Monday to Friday.

**Welfare:** Work permit, Thai social security, expected annual salary of more than 500,000 baht.  
**Feel free to email both:** maxanmax8@gmail.com, hookicer110@yahoo.com

**Position: Sales and Marketing Freelancer**  
• Customer Service  
• Accounts (Thai only)  
• Admin (manage support for company laws, files, HR) (Thai Only)  
**Feel free to email both:** maxanmax8@gmail.com, hookicer110@yahoo.com



**บ้านใหม่ให้ชำระระยะยาว**  
บ้านเดี่ยวใกล้ห้างสรรพสินค้า, เงียบสงบ, 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, เฟอร์นิเจอร์, แอร์ 3 เครื่อง, ที่จอดรถ, สวน, สระว่ายน้ำส่วนตัวกลาง ติดต่อ: Wan, ไทย - English - Deutsch, ฉลอง, โทรศัพท์: 098 972 4852

**ClassAct Media**  
Phuket News ข่าวภูเก็ต Новости Пхукета  
NEWS TV LIVE 89.5 PHUKET TICKETMASTER

Class Act Media is southern Thailand's most comprehensive media company, incorporating Phuket's leading English weekly newspaper "The Phuket News", Russian Language newspaper "Novosti Phuketa", the Thai language "Khao Phuket", Phuket's leading English radio station "Live 89.5", "Phuket News TV" and a host of publication & services.

**Thai Reporter**

The Phuket News is looking for a reporter to join the news desk. This is an exciting position that offers great career prospects for the right candidate.

**The successful candidate must:**

- Be a Thai national
- Have a hunger for the news
- Be a proficient photographer
- Have a willingness to learn
- Have good English writing skills
- Be willing to work to deadlines
- Be a strong communicator

**We offer :**

- Working 5 days a week/Monday-Friday (08.30 – 18.00 hrs.)
- Friendly work environment
- Social security (100%) paid by the company

Interested candidates are invited to fill out an application and attach their full resume in English indicating qualifications, experience and expected salary, with a recent photo on: [thephuketnews.com/job.php](http://thephuketnews.com/job.php)

**Class Act Media Co., Ltd.**  
99/7 Moo 1 T. Kathu A. Kathu Phuket 83120  
Tel: 076 612 550 Fax: 076 612 553



# กกท.เตรียมประกาศใช้คู่มือจัดแข่งขันวิ่งนิวนอร์มอลสิงหาคมนี้

วิ่ง

ข่าวเกิด

thai@classactmedia.co.th

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติ สำหรับการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนนฉบับสมบูรณ์ โดยจะมีการผลักดันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม และจะประกาศให้ถือเป็นที่ปฏิบัติได้โดยทั่วกันภายในเดือนสิงหาคมนี้

ภายหลังจากที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นประธานปล่อยตัวในกิจกรรมสาธิตการวิ่งถนน ณ สวนสาธารณะบึงจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันวันที่ 2 ต่อเนื่องจากการสาธิตจัดวิ่งเทรลในวันก่อนหน้านั้น โดยได้ทำการทดสอบระบบการจัดการแข่งขันวิ่งถนนในรูปแบบใหม่ มีระยะการแข่งขัน 10 กิโลเมตร เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้จัดการแข่งขันวิ่ง



ทดสอบวิ่งก่อนออกคู่มือ ภาพ: การกีฬาแห่งประเทศไทย

ทำความเข้าใจถึงแนวทางของคู่มือปฏิบัติสำหรับการจัดการแข่งขัน

โดยภายในงานได้มีการทดลองระบบการจัดการต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียน การปล่อยตัวนักกีฬา การกำหนดจุดจอดรถหรือจุดให้บริการต่าง ๆ เพื่อหาข้อผิดพลาดหรือปัญหาของการจัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสรุปและรวบรวมทำคู่มือปฏิบัติสำหรับการจัดการแข่งขันฉบับสมบูรณ์ที่จะมีการประกาศใช้เร็ว ๆ นี้

ดร.ก้องศักดิ์ กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการส่งเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่ามีพฤติกรรมต่อการเข้าร่วมงานอย่างไรบ้าง จาก การนำคู่มือจัดการแข่งขันมาทดลอง

ใช้จริง และพบว่าทุกคนมีความร่วมมือและยินดีที่จะทำตามมาตรการต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (มีการยกเว้นเฉพาะขณะวิ่งเท่านั้น)

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม เช่น พื้นที่สำหรับผู้เข้าแข่งขันหลังจากเข้าเส้นชัย เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ก่อนใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน อาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันมีระยะห่างกันมากขึ้นในระหว่างเส้นทางการวิ่ง เชื่อว่าการสาธิต

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำมาทบทวนในอนาคตต่อไปได้ และจากการประเมินการสาธิตในครั้งนี้ มีความคืบหน้าไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว เหลือเพียงการปรับเพิ่มเติมในจุดต่าง ๆ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือปฏิบัติสำหรับการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนนฉบับสมบูรณ์ จะมีการผลักดันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม และจะประกาศให้ถือเป็นที่ปฏิบัติได้โดยทั่วกันภายในเดือนสิงหาคมนี้

ที่มา: การกีฬาแห่งประเทศไทย



ภาพ: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

## ขอนแก่นเจ้าภาพจัดสนุกเกอร์อาชีพนิวนอร์มอล เก็บสะสมคะแนนปี 2563 รายการที่ 3

สนุกเกอร์

ข่าวเกิด

thai@classactmedia.co.th

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบรางวัลการแข่งขันสนุกเกอร์ P80 - True Khon Kaen Cup 2020

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันสนุกเกอร์ P80 - True Khon Kaen Cup 2020 การแข่งขันรายการสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ประจำปี 2563 รายการที่ 3 โดยได้ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 20 - 25

กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมฟ้าฝั่งสปอร์ต รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันในรูปแบบนิวนอร์มอล โดยมีการจำกัดผู้เข้าชมการแข่งขัน ซึ่งเงินรางวัลรวม 1,500,000 บาท ซึ่งแม็กซิมัมเบรค 147 แต้ม แอร์อิมิเนนท์ มอบทองคำมูลค่า 5 แสนบาท นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาคนตาบอดทำเซนจูรีเบรกเกิน 100 แต้ม จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท จากทรูลส์ซีดี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

## “ลิเวอร์พูล” คว่าแชมป์ตั้งแต่มองไม่จบฤดูกาล

ฟุตบอล

ข่าวเกิด

thai@classactmedia.co.th

ต่อจากหน้า 12

...ลิเวอร์พูล คว่าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2019/2020 โดยเป็นการคว่าแชมป์ตั้งแต่มองไม่จบฤดูกาลมีคะแนนทิ้งห่างอันดับที่ 2 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี

โดยเริ่มขบวนจากสกายวอล์คที่วัดผาดากเสือ และแห่ฉลองรอบตัวอำเภอสังขม ก่อนที่จะรวมตัวกันฉลองแชมป์ที่โรงเรียนอนุบาลสังขม

ด้านกลุ่มคนรักลิเวอร์พูลจังหวัดยะลา ได้มีการจัดแห่ถ้วยแชมป์รอบเมืองตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยเริ่มตั้งขบวนแห่ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยะลา ภายในสวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก) ถนนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปบริเวณหน้าสถานีรถไฟ-ตึกสี ถนนรถไฟ ผ่านชุมชนตลาดเก่า-จารู เรียบสันเขื่อนริมแม่น้ำปัตตานี ไปสู่เวทีสวนศรีเมือง และมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เดินทางเป็น



แพนหงส์บึงกาฬ

ประธานมอบถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีก รวมถึงไปถึงกลุ่มแฟนคลับหงส์แดงลิเวอร์พูล จ.บึงกาฬ จัดฉลองแชมป์หลังรอมา 3 ทศวรรษ ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยะลา โดยมีนายธีระพล ขุนพานเพลิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ นำแฟนบอลร่วมกันฉลองชัยชนะพร้อมจัดขบวนแห่เพื่อฉลองการครองแชมป์ไปตามถนนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ และตำบลวิเศษ ซึ่งบรรยากาศตลอดการจัดงาน สว่างหงส์แดงต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดี สร้างรอยยิ้ม ซึ้งมึน สนุกสนาน ที่ทีมหงส์แดงได้แชมป์ในครั้งนี้

สว่างหงส์แดงบึงกาฬจัดให้มีการถ่ายภาพกับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีก พร้อมบรรยากาศเสมือนอยู่ในสนามแอนฟิลด์ มีการตั้งแถว

เกียรติยศไว้รอต้อนรับแฟนลิเวอร์พูล ก่อนเดินทางสู่สนามพร้อมเพลง “We Are The Champions” ก่อนเชิญประธานในงานมอบถ้วยแชมป์ให้กับกัปตันทีมแฟนลิเวอร์พูล ก่อนจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเริ่มการแข่งขันฟุตบอลระหว่างแฟนลิเวอร์พูลกับทีมรวมดารา

หลังจบการแข่งขัน ได้มีการนำถ้วยจำลองพรีเมียร์ลีกชิ้นแรกแห่งเคลื่อนขบวนแห่ไปตามเส้นทางต่าง ๆ และไปหยุดที่ถนนข้าวเม่าริมโขง เพื่อร่วมอวยพรทีมหงส์แดงลิเวอร์พูล “เดอะค็อป” และกองเชียร์ของทีมลิเวอร์พูลกันอย่างสนุกสนาน

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

**อาหาร & เครื่องดื่ม**

**ถึง 30 กันยายน**

สำรองที่นั่ง: +66 63 090 7979  
 www.littleromaphuket.com  
 Little Roma Phuket

10:00 - 22:00  
 เซ็นทรัล - ปอร์โต เดอ ภูเก็ต





ภาพ: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

# แฟนบอลหงส์แดง “ลิเวอร์พูล” ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีก “ยิ่งใหญ่”

## หลังสิ้นสุดการรอคอย 3 ทศวรรษ จัดรถแห่ สร้างบรรยากาศเสมือนแอนฟิลด์

**ฟุตบอล**  
ข่าวภูเก็ต  
thai@classactmedia.co.th

ตลอดช่วงสัปดาห์นี้เหล่าบรรดาแฟนบอลหงส์แดง ลิเวอร์พูล หลายจังหวัดในประเทศไทยได้ร่วมกันฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรก

ในรอบ 30 ปี ภายหลังจากเหล่าบรรดาสาวกต่างตั้งตารอคอยวันนี้มายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ จังหวัดอุบลราชธานีที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บ้านทัพไท อ.เมืองอุบลราชธานี แฟนบอลหงส์แดง ลิเวอร์พูล จังหวัดอุบลราชธานี รวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมการคว่ำแชมป์ฟุตบอล

พรีเมียร์ลีก ลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษ ที่รอคอยกันมายาวนานถึง 30 ปี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วย จากนั้นสาวกหงส์แดงได้ขึ้นรถแห่เฉลิมฉลองการคว่ำแชมป์เคลื่อนจากปั้มน้ำมัน ปตท.ทัพไทไปตามถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตลอดเส้นทาง

แฟนบอลต่างหน้ายิ้มแย้ม โบกสะบัดธง ด้วยความสุข จนไปถึงบริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ หุ่นศรีเมือง มีการจัดกิจกรรมฉลองแชมป์ เช่น การถ่ายภาพ ร่วมกับถ้วยรางวัลจำลอง โดยมีเทียนเฉลิมพระเกียรติ กลางหุ่นศรีเมืองเป็นฉากหลัง เพื่อแสดงถึงความเป็น

สาวกหงส์แดงอุบลราชธานี และช่วงค่ำมีการจัดกิจกรรมฉลองแชมป์ที่โรงแรมเนวาด้าพร้อมชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ นัดสุดท้ายของฤดูกาลโดยทีมลิเวอร์พูลออกไปเยือนทีมนิวคาสเซิลในคืนวันที่ 26 ก.ค. ผลการแข่งขันปรากฏว่า นิวคาสเซิล อยู่นัด แพ้ ลิเวอร์พูล 1-3

ทางด้านสาวกหงส์แดง จ.หนองคาย ก็ได้มีรวมตัวจัดแห่ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกของสโมสรลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ สมการรอคอย 30 ปี นำโดย นายนนทพัฒน์ กิจรักษา ปลัดอาวุโสอำเภอสังขมิ ในฐานะประธานแฟนคลับหงส์แดง ภายหลังจากสโมสร...  
**อ่านต่อหน้า 11**

ให้เราช่วยคุณ

**พูดคุยกับ ๘**

**ภูเก็ต**

**โพสต์ล็อกดาวน์**  
**โปรดสูงสุด 50%**

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโฆษณา  
info@classactmedia.co.th 086 479 7471

\*เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด